

โคลมบี้ เซ็นทรัล

เอกสารยินยอมรับความเสี่ยงและไม่เรียกร้องเอาความ



ข้อมูลผู้สมัคร		
ชื่อ :	เลขบัตรประจำตัวประชาชน :	วันเกิด :
ที่อยู่ :	หมายเลขติดต่อ :	
อีเมล :	<input type="checkbox"/> ข้าพเจ้าต้องการรับอีเมลล์พเดทเกี่ยวกับ โคลมบี้ เซ็นทรัล แบงค์คือค	
ข้อมูลผู้ติดต่อฉุกเฉิน		
ชื่อผู้ติดต่อฉุกเฉิน :	ความสัมพันธ์ :	หมายเลขโทรศัพท์ :

ข้อตกลงการยอมรับความเสี่ยง และไม่เรียกร้องเอาความ

ข้าพเจ้าตกลงว่าเอกสารฉบับนี้เป็นข้อตกลงที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย ข้าพเจ้ายอมรับว่าข้าพเจ้าได้อ่าน ทำความเข้าใจและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ด้วยกรลงชื่อในข้อตกลงฉบับนี้ นอกจากนี้ ข้าพเจ้ายังได้ยอมรับและตกลงว่าข้าพเจ้าจะละสิทธิในการดำเนินการตามกฎหมายเพื่อขอค่าชดเชยหรือค่าเสียหายอื่นใดอันเนื่องมาจากอาการบาดเจ็บใดๆ ที่เกิดกับตัวข้าพเจ้าหรือความเสียหายใดๆ ต่อทรัพย์สินของข้าพเจ้า

การยอมรับ ข้าพเจ้าทราบดีว่ากีฬาปีนเขา ปีนหน้าผา การฝึกพิตเนส และกิจกรรมที่คล้ายคลึงกันที่ทางบริษัทโคลมบี้ เซ็นทรัล จำกัด จัดหามาให้ นั้นมีความเสี่ยงเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้ง ข้าพเจ้ายังได้ทราบถึงลักษณะและขอบเขตของความเสียหายโดยเนื้อแท้ซึ่งจะเกิดจากการปีนเขาและการใช้งานสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ รวมถึงไม่จำกัดแค่เพียงอาการบาดเจ็บและการเสียชีวิตอันเป็นผลมาจากการพลัดตกหรือการกระแทกกับผนังหรือด้วยเหตุอื่น ๆ การโดนลูกหล่นจากการพลัดตกของผู้อื่น สิ่งของ การครูดกับเชือก การพันกัน ความขัดข้องของอุปกรณ์และอาการบาดเจ็บหรือการเสียชีวิตอันเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการดูแลความปลอดภัยที่เหมาะสมหรือเกิดจากการละเลยของผู้เป็น ผู้สมัคร ผู้ดูแลและผู้ที่ใช้สิ่งอำนวยความสะดวกท่านอื่น ๆ ข้าพเจ้ารับทราบความเสี่ยงที่ระบุไว้ในข้อตกลงฉบับนี้มิได้รวมความเสี่ยงทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นได้จากการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกและทราบดีว่ายังมีความเสี่ยงอื่น ๆ ที่ยังไม่ทราบหรือคาดการณ์ไม่ได้ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดอาการบาดเจ็บ ความเจ็บป่วย หรือการเสียชีวิตได้

การพ้นจากความรับผิดชอบและการรับผิดชอบ ในการพิจารณาและการรับทราบถึงความเสี่ยงโดยเนื้อแท้ที่เป็นผลมาจากการทำกิจกรรมและการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกนี้ ข้าพเจ้า และ/หรือในนามของผู้ยังไม่บรรลุนิติภาวะที่อยู่ในความรับผิดชอบของข้าพเจ้าตกลงในนามของข้าพเจ้า ทายาทของข้าพเจ้า/พวกเขา ตัวแทน ผู้สืบทอด ผู้จัดการมรดก ผู้จัดการและผู้ได้รับมอบหมายในอันที่จะปลดเปลื้องความรับผิด สละสิทธิ เพิกถอน และตกลงที่จะไม่ฟ้องร้องเจ้าหน้าที่ กรรมการ ผู้ถือหุ้น ตัวแทนและลูกจ้างของบริษัทในข้อเรียกร้องหรือการทวงถาม ข้อผูกมัด และ/หรือเหตุแห่งการกระทำต่างๆ และทั้งปวงในลักษณะใดก็ตามซึ่งข้าพเจ้าอาจทำการยื่นฟ้องต่อเจ้าหน้าที่ กรรมการ ผู้ถือหุ้น ตัวแทนและลูกจ้างของบริษัทอันเนื่องมาจากอาการบาดเจ็บ ทรัพย์สินได้รับความเสียหาย การเสียชีวิต หรืออุบัติเหตุใด ๆ ที่เกิดจากหรืออันเนื่องมาจากการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกหรืออุปกรณ์ ไม่ว่าจะในระหว่างการใช้อุปกรณ์ของข้าพเจ้า/พวกเขา นั้นจะอยู่ภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่หรือไม่ก็ตาม นอกจากนี้ ข้าพเจ้า/พวกเขายังตกลงที่จะชดเชยค่าเสียหายและจะปกป้องบุคคลหรือองค์กรที่กล่าวถึงไว้ในย่อหน้านี้จากความรับผิดหรือข้อเรียกร้องใดๆ ที่บุคคลหรือองค์กรอื่น ๆ มีต่อบุคคลหรือองค์กรอันเป็นผลมาจากการกระทำของข้าพเจ้า/พวกเขา

ข้าพเจ้าขอรับรอง รับทราบ และตกลงในนามของข้าพเจ้า และ/หรือผู้ยังไม่บรรลุนิติภาวะที่อยู่ในความรับผิดชอบของข้าพเจ้าว่าข้าพเจ้า/พวกเขา มีความสามารถทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจในการเข้าร่วมกิจกรรม และ/หรือใช้อุปกรณ์ ข้าพเจ้า/พวกเขาจะรับผิดชอบและจะรับความเสี่ยงต่าง ๆ ของการบาดเจ็บใดๆ ของตน การเสียชีวิตและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการทำกิจกรรมดังกล่าวด้วยความเต็มใจ ข้าพเจ้า/พวกเขาจะรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สินของข้าพเจ้า/พวกเขา และข้าพเจ้า/พวกเขาจะยอมรับความเสี่ยงของอุบัติเหตุหรืออาการบาดเจ็บที่เกิดจากการละเลยของเพื่อนที่ร่วมปีนผานี้ด้วย

ข้าพเจ้ายืนยันว่าข้อมูลทุกอย่างที่ได้ให้ไว้ในเอกสารฉบับนี้เป็นความจริงและถูกต้องเท่าที่ข้าพเจ้าทราบและเชื่อ และข้าพเจ้ารับทราบว่าจะมีเพียงโคลมบี้ เซ็นทรัล และ สปอร์ตส์ ฮับ เท่านั้นที่จะนำข้อมูลด้านบนนี้ไปใช้ได้ตามนโยบายการปกป้องข้อมูลส่วนตัว (Personal Data Protection Policies)

เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อในวันนี้

ลายมือชื่อผู้สมัคร
(อายุ 12 ปีขึ้นไปต้องลงลายมือชื่อ)

ชื่อผู้สมัครและเลขประจำตัวประชาชน

วันที่

สำหรับผู้สมัครที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปีเท่านั้น

ลายมือชื่อบิดามารดา/ผู้ปกครองตามกฎหมาย

ชื่อและเลขประจำตัวประชาชน ของบิดามารดา/ผู้ปกครองตามกฎหมาย

วันที่